

การรายงานผลการชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์	
ผู้รายงาน	ชื่อ - สกุล นายพนธ์สมิทธิ กลางนภา
	ตำแหน่ง ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
	หน่วยงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
<p>ประเด็นปัญหา ผู้แจ้งเบาะแสรู้จักกับเจ้าของลูกสุนัขและขายให้กับเจ้าของบ้านที่เลี้ยงสุนัข โดยติดต่อผ่านทางเฟสบุค และผู้แจ้งเบาะแสดำเนินการไปส่งสุนัขให้อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี แต่เมื่อผู้แจ้งเบาะแสดำเนินการไปที่บ้านเจ้าของที่เลี้ยงสุนัข พบว่าเจ้าของเลี้ยงสุนัขไว้เพื่อขายให้กับแม่ค้าคนกลางประมาณ 10 ตัว แต่ละตัวถูกขังอยู่ในกรง ในสภาพหวิวโซ บางตัวขาเจ็บ และคาดว่าเจ้าของไม่เคยปล่อยสุนัขออกมาวิ่งเล่น ผู้แจ้งเบาะแสดจึงกังวลว่าสุนัขที่ตนไปส่งให้กับเจ้าของบ้านที่เลี้ยงสุนัขนั้น จะเป็นเหมือนสุนัขที่ถูกเลี้ยงอยู่ในกรง จึงขอขากำหนดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจสอบและให้คำแนะนำเจ้าของบ้านที่เลี้ยงสุนัขปฏิบัติกับสุนัขให้ดีกว่านี้</p>	
<p>ข้อเท็จจริง สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุดจับร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลตาลเตี้ยน ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าเจ้าของบ้านที่เลี้ยงสุนัขชื่อ โหน่ง (ไม่ยอมบอกชื่อจริง) อยู่บ้านเลขที่ 119 หมู่ 2 ตำบลตาลเตี้ยน อำเภอกุดจับจังหวัดอุดรธานี เลี้ยงสุนัขไว้ จำนวน 11 ตัวเป็นแม่พันธุ์ ลูกสุนัขที่ซื้อมาใหม่ 10 ตัว พบสุนัขอยู่ในกรง สภาพสกปรก และส่งกลิ่นเหม็น สุนัขมีสภาพอดโรย และหอบเนื่องจากอากาศร้อน ซึ่งสภาพไม่เหมาะสมกับสวัสดิภาพสุนัข</p>	
<p>การดำเนินการ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุดจับและสำนักงานเทศบาลตำบลตาลเตี้ยน ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมทั้งให้คำแนะนำในการจัดสวัสดิภาพสุนัข โดยให้ทางเจ้าของบ้านที่เลี้ยงสุนัขดำเนินการปรับปรุงพื้นที่คอกจากพื้นซีเมนต์เป็นพื้นกระเบื้อง ทำทางระบายน้ำ ดัดพดลมระบายอากาศ พร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องการจัดสวัสดิภาพสุนัขให้เหมาะสมตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การจัดสวัสดิภาพสัตว์ ปี พ.ศ. 2561</p>	
<p>การป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุดจับและสำนักงานเทศบาลตำบลตาลเตี้ยน จะดำเนินการลงพื้นที่อีกครั้งหลังจากให้เจ้าของบ้านที่เลี้ยงสุนัขดำเนินการปรับปรุงเป็นเวลา 1 เดือน โดยทำการแจ้งแก่เจ้าของบ้านที่เลี้ยงสุนัขถึงข้อกำหนดกฎหมายพร้อมบทลงโทษตาม พรบ. ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 หากไม่ปฏิบัติตาม</p>	
<p>ช่องทางการเผยแพร่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) กลุ่มไลน์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี 2) รายงานกรมปศุสัตว์ทางกลุ่มไลน์ IO-DLD กรมปศุสัตว์ 3) website สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี 4) เฟสบุคสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี 	

หมายเหตุ **

- การชี้แจงจะต้องดำเนินการภายใน 3 วัน ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

- การชี้แจงต้องแนบหลักฐานการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางสื่อ ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง